

## ความสามัคคี

ร.อ.หญิง สุภาพร ผกาหุ้ง  
ประจำแผนกจัดเก็บข้อมูล กปศ.ยศ.ทร.

สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมที่มีแต่ความสุข ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ร่วมกันด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ถ้อยทีถ้อยอาศัย ไม่มุ่งทำร้ายกัน ร่วมมือร่วมใจกันทำงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ เวลาเกิดปัญหาหรือความขัดแย้งใดขึ้น ก็มักจะแก้ปัญหาโดยวิธีสันติ ประนีประนอมกันไม่ให้ถูกกลามใหญ่โต แต่จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในเวลานี้ สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเริ่มแตกความสามัคคี แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย เป็นพรรคเป็นพวกอย่างไม่เคยมีมาก่อนนั้น และนับวันความขัดแย้งต่างๆ ก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น และขยายวงกว้างออกไป มีการปลุกเร้าให้เกิดความเกลียดชังฝ่ายตรงข้ามเพื่อทำลายล้างผลาญกันด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยปรารถนาให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความเสียหาย คิดเอาแต่ประโยชน์ของตนเป็นใหญ่ โดยไม่สนใจว่าใครจะเป็นอย่างไร บ้านเมืองจะได้รับความเสียหายแค่ไหน หากคนในชาติยังมีความรู้สึกขัดแย้งกัน ไม่สามัคคีปรองดองกันเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน ถ้าคนไทยขาดความสำนึกในชาติ ในความเป็นไทยมุ่งหวังแต่ประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญแล้ว ประเทศชาติก็คงประสบกับความหายนะย่อยยับลงในที่สุดดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์ ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๑๒ ความว่า "...ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีคนไทยแต่ละคน รู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติ รู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกัน ผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่าง ๆ มิให้ทำอันตรายแก่เราได้ แม้จะมีศัตรูคิดร้ายบุกรุกคุกคามอย่างหนักหนาเพียงใดเราก็ยังไม่พ่ายแพ้ ขอบให้ทุกคนสำนึกตระหนักว่า ความสามัคคีสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไป หากเรามีความประมาท เราแตกสามัคคีกันเมื่อใด เราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้น ไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเหลือเราได้นอกจากตัวเราเอง..." นอกจากนี้พระบรมราโชวาทดังกล่าว ยังแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยเรื่อง ความสามัคคีของคนในชาติ ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้คนไทยรู้จักสามัคคี โดยให้ยึดถึงประโยชน์ของชาติเป็นเป้าหมายสูงสุด ความสำนึกในความเป็นชาติของคนไทยในปัจจุบันน้อยลง ทุกคนรู้ว่าตัวเองเป็นคนไทย และพร้อมรักชาติ การรักชาติของคนไทยในปัจจุบันเป็นเพียงแค่ร้องบอกทางปากว่ารักชาติเท่านั้น แต่หากพิจารณาการกระทำของคนกลุ่มต่าง ๆ จะเห็นว่าเป็นการทำลายชาติมากกว่า การรักชาติที่ถูกต้อง ต้องรู้จักมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนร่วมชาติ ไม่ประทุษร้าย มุ่งทำร้ายกัน เป็นพลเมืองที่ดี และการที่ประเทศชาติจะอยู่รอดได้นั้นในคนชาติต้องรู้จักสามัคคีกัน ชาติจึงจะอยู่รอดไปได้ คนไทยทุกคนควรน้อมนำพระบรมราโชวาทดังกล่าวมาปฏิบัติ เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ เหตุการณ์ความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก็จักกลืนหายไปทางที่คิดว่าเป็นอยู่ทุกวันนี้